



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH LÀO CAI

Tham quan xã nông thôn mới Thanh Tân



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Lào Cai thăm xã nông thôn mới Thanh Tân (Kiến Xương).

Trương khuôn khổ chương trình làm việc tại Thái Bình, sáng ngày 30/9, đoàn công tác tỉnh Lào Cai do đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham quan, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Thanh Tân (Kiến Xương). Các đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Lãnh đạo xã Thanh Tân đã thông tin đến đoàn công tác tỉnh Lào Cai quá trình thực hiện

xây dựng NTM của địa phương. Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân nỗ lực đồng lòng, chung sức phát huy nội lực và thế mạnh để xây dựng, hoàn thành 19/19 tiêu chí vào tháng 7/2013. Việc hoàn thành xây dựng NTM đã nâng cao rõ rệt đời sống kinh

tế, văn hóa của nhân dân. Tốc độ tăng trưởng những năm gần đây đạt khoảng 12%. Tổng thu nhập bình quân đầu người đến nay trên 40 triệu đồng/người/năm... Thanh Tân đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng NTM; UBND tỉnh tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM; năm 2015 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sau khi tham quan thực tế, đoàn công tác tỉnh Lào Cai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chính quyền xã Thanh Tân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là công tác huy động sức dân trong quá trình xây dựng NTM. Đoàn công tác tỉnh Lào Cai đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Tân đạt được trong xây dựng NTM. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là cơ sở để các địa phương của tỉnh Lào Cai có thể áp dụng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM trong thời gian tới.

MẠNH THẮNG

ĐÔNG HƯNG

Gieo trồng 500ha cây vụ đông

Vụ đông năm 2018, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo trồng 4.766ha cây màu, trong đó diện tích cây ưa ẩm bình quân đầu người đến nay trên 40 triệu đồng/người/năm... Thanh Tân đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng NTM; UBND tỉnh tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM; năm 2015 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.



Nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) gieo trồng cây màu vụ đông.

HUNG HÀ

Triển khai ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa phương và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm những tháng cuối năm 2018, huyện Hưng Hà đã triển khai kế hoạch về việc tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2018. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh gia súc, gia cầm, báo cáo và xử lý



kịp thời, kiên quyết không cho lây lan ra diện rộng. Tổ chức ký cam kết với các hộ buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không rõ nguồn gốc về địa phương. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Huyện cũng chỉ đạo ngành chuyên môn của huyện tăng cường cán bộ xuống hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh nhằm bảo đảm phát triển chăn nuôi đạt kết quả cao.

NGỌC MAI

Ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Sáng ngày 29/9, tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Đông Hưng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề: "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững". Lễ ra quân thu hút 350 thanh niên và nhân dân địa phương tham gia.



Đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh đường trục chính xã Đông Lĩnh.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hài hòa với

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

Trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Yên Bái

Trong hai ngày 28 - 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đi thăm, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo các trường tiểu học, THCS xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Đoàn đã thăm và trao tặng 30 phần quà cho 30 hộ đặc biệt khó khăn của xã Việt Hồng, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng; trao áo ấm cho 357 em học sinh các trường tiểu học, THCS xã. Đây là những phần quà trong đợt trao quà có tổng trị giá 150 triệu đồng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Yên Bái. Những phần quà thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của người dân Thái Bình với cuộc sống khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức đi trao tặng 1.000 áo ấm và số tiền 50 triệu đồng cho người dân khó khăn tỉnh Hà Giang.

HOÀNG LANH

Phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng"

(Xem trang 3)



Có trên 31.200 hội viên Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Trong ảnh: Hội viên Hội Người cao tuổi xã Quyết Tiến (Kiến Xương) được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.

CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY

Triệt phá nhiều vụ trộm, cướp tài sản

(Xem trang 4)

518 đoàn viên khối trường học được kết nạp Đảng

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong khối đoàn trường học ngày càng được cấp ủy các cấp quan tâm, có những chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng. Năm học 2017 - 2018, đoàn thanh niên các trường học đã giới thiệu 1.446 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 518 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là những đoàn viên xung kích trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có thành tích cao trong học tập, công tác, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện; tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng...

PHƯƠNG CHI

Khai mạc lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2018

Sáng ngày 29/9, tại khu di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bằng, UBND xã An Lễ (Quỳnh Phụ) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2018.



Đền Đồng Bằng là di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị như một bảo tàng mỹ thuật đồ gỗ, nơi thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công lớn trong việc bình Thục giữ nước và chiêu dân lập ấp xây dựng giang sơn, xã tắc từ buổi sơ khai. Đền có sắc phong Tam Kỳ Linh Ứng Vĩnh Công Đại Vương Thượng Đẳng Thần. Từ cuối thế kỷ 13, đền Đồng Bằng còn là nơi tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các danh tướng Hoàng thân Quốc thích nhà Trần có công lớn trong ba lần đại phá quân Nguyên Mông và lập nên tám trang Đào Động xưa.

Lễ hội đền Đồng Bằng được tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia với nhiều trò chơi dân gian như: bơi chải, hát văn, bóng chuyền, cờ tướng, chơi gà... Lễ hội kéo dài từ ngày 29/9 - 5/10 (20 - 26/8 âm lịch).

THU TRANG